



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 หน้า 17

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# พ.ร.บ.กระทรวงอุดมฯ6ด.คลอด

● ‘หมอธี’ ลุยฟังความเห็น-ไม่รอรัฐบาลหน้า

● ร่างกม.ประกอบ3ฉบับสกัดการเมืองแทรก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่ผ่านมามีหลายคนเตือนว่าหากแยกอุดมศึกษาออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาจะทำให้การบริหารงานถูกนักการเมืองแทรกแซง แต่เหตุผลที่ตนอยากให้แยก เพราะที่ผ่านมามีเห็นชัดเจนแล้วว่า ศธ.มีโครงสร้างที่ใหญ่เกินไป ทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว จึงเห็นว่าถ้า ศธ.เล็กลง จะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งหากจำเป็นต้องลดไซส์ ศธ.ลง ก็ควรแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกมา เพราะมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการตัวเองได้อยู่แล้ว ที่สำคัญถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในรัฐบาลนี้ แล้วไปรอรัฐบาลหน้า ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาด้วยหรือไม่ โดยคาดว่าจะสามารถจัดทำร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาแล้ว

เสร็จได้ภายใน 6 เดือน

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเน้นปฏิรูปโครงสร้าง ซึ่งแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนัก ดังนั้น ครั้งนี้ขออย่าหมกมุ่นคิดในเชิงอำนาจว่าใครจะคุมใคร ขอให้ดูเรื่องอำนาจหน้าที่และประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ

“ข้อสังเกตหนึ่งของผมคือ ทำไมมหาวิทยาลัยที่ดู มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ทำไมมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยถึงไม่ได้อยู่ในระดับท็อปๆ ทั้งที่มีอิสระในการบริหารงาน และเด็กก็ยังคงเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐ ระบบที่ผ่านมามีสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมหรือไม่ ทั้งที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับงบประมาณจากรัฐเช่นเดียวกัน ดังนั้น โครงสร้างกระทรวงอุดมศึกษาจะต้องเอื้อให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงต้องวางแนวทางแก้ปัญหาบรรณานุกรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

จะทำอะไร จุดสำคัญคือความพอดี อย่าให้เกิดปรากฏการณ์ว่าใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เพราะในอนาคตก็ไม่มีมาตรา 44 แล้ว” นพ.ธีระเกียรติ

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา กล่าวว่า การแยกกระทรวงอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาล่องตัว โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อุดมศึกษาจะเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับประเทศ พัฒนาคน และสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง ลดการนำเข้า เนื่องจากที่ผ่านมามีการบริหารงานใน ศธ.กับอุดมศึกษาที่มีความแตกต่างกันสิ้นเชิง และแม้จะแยกกระทรวงอุดมศึกษาออกมา ความสัมพันธ์ของหน่วยงานใน ศธ.กับสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเชื่อมโยงกันอยู่ เพราะมหาวิทยาลัยยังต้องการเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการส่งต่อเข้ามหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ต้องรับฟังความคิดเห็นอีก 3 ครั้ง คือวันที่ 25 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) วันที่ 22 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)



E: หัวข่าว.doc 3/21/2017 8:02:22 AM

และวันที่ 29 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อนำความคิดเห็นต่างๆ มาสรุป และบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.กระทรวง อุดมศึกษา

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว  
ว่า การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ต้อง  
ร่างกฎหมายเพื่อประกอบการจัดตั้ง 3 ฉบับ  
คือ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
(ฉบับ พ.ศ. ...) ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร  
ราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ  
ร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา พ.ศ. ... โดยเนื้อหา  
ในร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษา จะกำหนดความสัมพันธ์ในการบริหารงานในฐานะที่เป็นส่วนราชการระหว่างรัฐมนตรี ซึ่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจ เพื่อให้มีความชัดเจนว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไร ดังนั้น การเมือง จะไม่สามารถมาแทรกแซงได้ ทั้งนี้ จะแบ่งความสัมพันธ์เป็น 3 ส่วน คือ รัฐมนตรี คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และสถาบันอุดมศึกษา กกอ.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานรัฐมนตรีซึ่งมาจากฝ่ายการเมือง และมหาวิทยาลัย ให้มีความสมดุล

